
 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแมหลาย 

สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป ๒๕๖๗ 
วันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๗  เวลา  ๑๐.๐๐ น. 

ณ  หองประชมุเทศบาลตาํบลแมหลาย 
 

 
ผูมาประชุม 
๑. นายพีรพงศ    แสงเกง   ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๒. นายทองอินทร   แกวภา   รองประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๓. นายสมศักด์ิ    อภัยกาวี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๔. นางกัญญา    พูลผล   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๕. นายประทีป    หลายเจ็ด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๖. นายอาคม    ใสสะอาด  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๗. นางเถลิงศรี    ใจแกว   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๘. นายอัครภพ    ถิ่นถา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๙. นายรัก    ชัยยา   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๐. นายพิภาค    กรุงศรี   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๑. สิบเอกประสิทธ์ิ   วงศเมืองแกน  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
๑๒. นายชารี    ยัพวัฒนา  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
ผูไมมาประชุม 
    - ไมมี - 
 
เลขานกุารสภา 
นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา   หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
 
ผูเขารวมประชุม 
๑.  นายบรรจง  ยัพวัฒนา  นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๒.  นางนันทนภัส สุขสิรสิมบูรณ  รองนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๓.  นายเที่ยง  กรุงศรี   ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๔.  นางมนัทนา    จิตตธาดาพงศ  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 
๕.  นางรุงสิร ิ  เตชะพี   ผูอํานวยการกองคลัง 
๖.  นายวีรยุทธ  สุขเจริญ   ผูอํานวยการกองชาง 
๗.  นางสาวทิพวรรณ สุขวุฒิไชย  ผูอํานวยการกองการศึกษา 
๘.  นายกัณฑ  กอนแกว  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๙.  นางสาววิไล  คูลู   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๑๐. นายประสิทธ์ิ อุนศิริ   นิติกรชํานาญการ 
๑๑. นางสาวมัสยา เพชรหาญ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๑๒. นายอลงกรณ แสงพานิชย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 
 



 ๒ 
เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐  น. 
 
 เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภาเทศบาล ใหสัญญาณเรียกสมาชิก
สภาเทศบาลทุกคนเขาหองประชุม  ไดนับองคประชุมครบ  มีสมาชิกสภาเทศบาลมาประชุม ๑๒ คน และเรียน
เชิญนายพีรพงศ  แสงเกง ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย แลวดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่อง ที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในวันน้ี เปนการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมยัที่ ๒ ประจําป 
(ประธานสภาเทศบาล)    ๒๕๖๗   ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลตําบลแมหลาย   แจงประกาศเรียกประชุม 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามญั สมยัที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๗  และขอกฎหมาย
ที่เกี่ยวของครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จนัทรกา -        ประกาศสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป  ๒๕๖๗ 
 

ตามที่สภาเทศบาลตําบลแมหลาย  ไดมีมติในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบล  
แมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยแรก  เมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  ๒๕๖๗  ซึ่งไดกําหนดวันเริ่ม
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป ๒๕๖๗  ต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๗  มี
กําหนด  ๓๐ วัน น้ัน 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕ แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกอบกับขอ ๒๒ แหงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕  จึงประกาศเรียกประชุมสภาเทศบาลตําบล 
แมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  ประจําป  ๒๕๖๗  ต้ังแตวันที่  ๑  มิถุนายน  ๒๕๖๗  เปน
ตนไป  มีกําหนด ๓๐ วัน 

  

    จึงประกาศมาใหทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๗ 
 

 พีรพงศ  แสงเกง 
(นายพีรพงศ  แสงเกง) 

ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

-  ขอกฎหมาย อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒๓ แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย 
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๖๕  จึงขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒  
ประจําป ๒๕๖๗  ในวันศุกรที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๖๗  เวลา  ๑๐.๐๐  น. ณ หอง
ประชุมเทศบาลตําบลแมหลาย  สํานักงานเทศบาลตําบลแมหลาย จึงขออนุญาตแจง
ทุกทานในที่ประชุมใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ทีป่ระชมุ  -  รบัทราบ 



 ๓ 
 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย  สมัยสามัญ  สมัยแรก   

ประจําป ๒๕๖๗ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ 
(ประธานสภาเทศบาล) สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๗  คราวเมื่อวันที่  ๑  มีนาคม  25๖๗  มีถอยคําตอนใด ที่

จะตองแกไขหรือไม ถาไมมีขอใหรับรองรายงานการประชุมดวย 
 

   -  ที่ประชุมใชเวลาในการพิจารณาพอสมควร  ไมมสีมาชิกสภาทานใด เสนอขอแกไข 
   รายงานการประชุมสภา จึงขอมติที่ประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม -  ทีป่ระชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตาํบลแมหลาย สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจําป ๒๕๖๗  เม่ือวันที่  ๑  มีนาคม  25๖๗  จํานวน  1๑  เสียง  
(ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนทีจ่ะถึงระเบียบวาระตอไป ขออนุญาตพักการประชุม ๑๕ นาที เพ่ือรับประทาน  
(ประธานสภาเทศบาล)       อาหารวาง และเครื่องด่ืมครับ 

    
   -  ครบ 15 นาที นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภา ใหสัญญาณเรียกประชุม  

   ไดนับองคประชุมครบ จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 
   ตอไป 

 
ระเบยีบวาระที่  ๓ เรื่องเพือ่ทราบและพิจารณา 

๓.๑ ญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย ปที่ ๓ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติญัตติรายงานผลการปฏิบัติงานของ
(ประธานสภาเทศบาล)     นายกเทศมนตรตํีาบลแมหลาย ปที่ ๓ ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมีขอกฎหมายที่ไดกําหนดไว จึง 

   ขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ๒๔๙๖ แกไข เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒     

 

ใหนายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ไดแถลงไว
ตอสภา เทศบาลเปนประจําทุกป 

คําแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน ให
ประกาศไวโดยเปดเผยที่สาํนักงานเทศบาลดวย 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรไีดรายงานตอที่ประชุมสภาเทศบาลครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
(นายกเทศมนตรี)          ผูนําหมูบาน / ชุมชน  พอแมพ่ีนองชาวเทศบาลตําบลแมหลายที่เคารพทุกทาน 

 

  จุดมุงหมายสูงสุดหรือดอกผลของประชาธิปไตยก็คือ ประโยชนที่คนในสังคม
ประชาธิปไตยคาดหวังวาจะไดรับคือ การอยูดีกินดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสงบสุข  



 ๔ 
 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีอํานาจหนาที่ดูแลและจัดทําบริการสาธารณะ เชน การ
จัดใหมีนํ้าอุปโภคบริโภค การเกษตร จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้า ทางบก คุมครอง
ดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก 
เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการ เปนตน 
 
 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกชวงวัย ดวยการสรางโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม ที่มุงสูการเปลี่ยนแปลงที่มั่นคง ปลอดภัยและย่ังยืน เพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน ผลสําเร็จของการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะในดานตางๆที่ผานมา 
ตองขอขอบคุณในความรวมมือของทุกภาคสวนที่ทําใหแตละช้ินงานบรรลุ
วัตถุประสงค สรางความพึงพอใจใหกับภาคประชาชนดวยดีตลอดมา ที่อยากจะ
เพ่ิมเติมคือ การมีสุขภาพที่ดีไมใชแคการดูแลเพียงดานใดดานหน่ึง แตตองดูแลตนเอง
ในทุกๆดาน ย่ิงในภาวะอากาศและเปลวแดดที่รอนระอุขึ้นตามวงโคจรของโลก การมี
รางกายที่ดี มีจิตใจที่เขมแข็ง เปนสิ่งที่ทุกคนทําได การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง 
ที่มาจากการกินดีและออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอควบคูกับสุขภาพจิตใจที่สดใส จะ
เปนจุดเริ่มตนสูการมีสุขภาวะที่ดีอยางรอบดานสมดุลยน่ันเอง 
 
-  สําหรับรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาว  ไดจัดทําขึ้นเพ่ือเสนอผลการปฏิบัติงาน
ของนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย  รายงานตอสภาเทศบาลตําบลแมหลาย และเปน
รายงานกิจกรรมเทศบาลตําบลแมหลาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพ่ือเปน
การประชาสัมพันธการ  ดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ใหประชาชน
ไดรับทราบ (นายกเทศมนตรีไดใชเวลาพอสมควรในการช้ีแจงผลการดําเนินงานตาม
นโยบายทั้ง  ๖  ดาน ตามรายละเอียดในหนังสือที่แจกใหในที่ประชุมสภาเทศบาล) 

 
ที่ประชุม  -  รับทราบ 

 

๓.๒  ญตัติแจงประกาศใชแผนพฒันาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
       เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗  เทศบาลตําบลแมหลาย 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดแจงประกาศฯ ใหที่ประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ขอแจงประกาศเทศบาล
(นายกเทศมนตรี)     ตําบลแมหลาย ดังน้ี 

 
ประกาศเทศบาลตําบลแมหลาย 

  เรื่อง  ประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ 
 

ตามที่เทศบาลตําบลแมหลายไดจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐)  เ พ่ิม เ ติม  ครั้ งที่  ๑ /๒๕๖๗ เทศบาลตําบลแมหล าย  ตามระ เ บียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548  แกไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  โดยไดผานการพิจารณาของ  



 ๕ 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม พ.ศ.

๒๕๖๗ และผูบริหารเทศบาลตําบลแมหลายไดพิจารณาอนุมัติรางแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
แลวน้ัน 

 

อ า ศั ย อํ า น า จ ต า ม ค ว า ม ใ น ห ม ว ด  ๓  ข อ  ๑ ๗  ( ๔ )  ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เทศบาลตําบลแมหลายจึงประกาศใช
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพ่ิมเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เทศบาลตําบล
แมหลาย เพ่ือใชเปนกรอบในการพัฒนาเทศบาลตําบลแมหลาย ตอไป 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๗ 
 
      บรรจง  ยัพวัฒนา 
           (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
        นายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย 

 

ที่ประชุม  -  รับทราบ 

 

๓.๓ ญตัติขออนุมัตแิกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําป 
      งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗  ครั้งที่ ๑ 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบ
(ประธานสภาเทศบาล)    ประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมีขอ 

   กฎหมายที่ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร 
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. 2563  ขอ  29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบ 

ประมาณรายจาย  ในหมวดคาครุภัณฑ  ที่ดินและสิ่งกอสราง  ที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ  คุณภาพเปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถิ่น 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรไีดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายกเทศมนตรี   -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย
      มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจาย ประจําป  
       งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑  จํานวน ๑ รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
 



 ๖ 
 

     รายการที่ ๑  (กองชาง) 
       แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ 

โยธา  งบลงทุน  ประเภทครุภัณฑกอสราง รายการแบบหลอคอนกรีต  งบประมาณ
ต้ังไว ๕,๐๐๐.- บาท 

 

       ขอความเดิม 
แบบหลอคอนกรีต 
- เพ่ือจายเปนคาแบบหลอคอนกรีต จํานวน 3 ตัว 
โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 
1. แบบหลอคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร  
2. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ มีความหนา 10 มิลลิเมตร 
3. สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิท ปราศจากชองโหว โดยใชน็อต 
   ขันยึด 
- เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
- ต้ังงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่น 
 

      ขอความใหม 
แบบหลอคอนกรีต 

   - เพ่ือจายเปนคาแบบหลอคอนกรีต จํานวน 2 ชุด (1 ชุด มีแบบหลอคอนกรีต  
     จํานวน 3 ตัว) 
   โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 
   1. แบบหลอคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร  
   2. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ  
   3. สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิท ปราศจากชองโหว โดยใชน็อต 
       ขันยึด 
   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
   - ต้ังงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่น 
   มีความจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานเก็บตัวอยางคอนกรีตงานกอสราง เพ่ือนําไป 
   ทดสอบหากําลังอัดของคอนกรีต ใหเปนไปตามแบบรูปรายการที่กําหนด 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงขอความคุณลักษณะเฉพาะสังเขปของแบบ
หลอคอนกรีตขอที่ ๒ จากเดิมระบุวา ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ มีความหนา 
๑๐ มิลลิเมตร จึงขอเปลี่ยนขอความเปนทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ เพ่ือให
สอดคลองกับการใชงาน ประกอบกับขอเปลี่ยนแปลงขอความและเพ่ิมจํานวนแบบ
หลอคอนกรีตดังกลาว จากจํานวน ๓ ตัว เปนแบบหลอคอนกรีต จํานวน ๒ ชุด (๑ 
ชุดมีแบบหลอคอนกรีต จํานวน ๓ ตัว) 

 
 
 
 



 ๗ 
 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย แกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงฯ รายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงคาํชีแ้จงฯ รายการแบบหลอคอนกรตี ดวยคะแนน 
       เสียงจํานวน ๑๑ เสียง  (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 

๓.๔ ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   

          ครั้งที่ ๑๐ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย
(ประธานสภาเทศบาล)    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗  ครั้งที่ ๑๐  จํานวน  ๒ รายการ  ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมีขอ 
       กฎหมายที่ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 
 

นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร    
(เลขานุการสภาเทศบาล)     ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓  ขอ  ๒๗  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทนุ  

โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจาย
เปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรไีดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายกเทศมนตรี   -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบลแมหลาย
      มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  
         ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑๐ จํานวน ๒ รายการ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 

   รายการที่ ๑  (กองชาง) 
       โอนลด 

แผนงานพาณิชย  งานกิจการประปา  งบลงทุน  ประเภทคาครุภัณฑอ่ืน 
รายการถังเก็บนํ้า 
- เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อถังเก็บนํ้า (ทรงแอปเปล) 
  ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จํานวน 4 ถัง 
 

งบประมาณต้ังไว ๖๐,๐00.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  10,040.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด 10,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๔๐.- บาท 

 
       โอนเพิ่ม 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับอุตสาหกรรมและการ
โยธา  งบลงทุน  ประเภทคาครุภัณฑกอสราง  รายการแบบหลอคอนกรีต 

   - เพ่ือจายเปนคาแบบหลอคอนกรีต จํานวน 2 ชุด (1 ชุด มีแบบหลอคอนกรีต  
     จํานวน 3 ตัว) 



 ๘ 
   
  โดยมีคุณลักษณะเฉพาะสังเขป ดังน้ี 
   1. แบบหลอคอนกรีต ขนาด 15 x 15 x 15 เซนติเมตร  
   2. ทําดวยเหล็กหลอ ดานในใสเรียบ  
   3. สามารถแยกออกไดและประกอบกันไดอยางสนิท ปราศจากชองโหว โดยใชน็อต 
       ขันยึด 
   - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
   - ต้ังงบประมาณรายจายครุภัณฑตามราคาทองถิ่น เน่ืองจากมีความจําเปนตองใชใน 
     การปฏิบัติงานเก็บตัวอยางคอนกรีตงานกอสราง เพ่ือนําไปทดสอบหากําลังอัดของ 
     คอนกรีต ใหเปนไปตามแบบรูปรายการที่กําหนด 

 

งบประมาณต้ังไว ๕,๐00.- บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม  ๕,๐๐๐.- บาท  จํานวน
เงินที่โอนเพิ่ม ๑๐,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม ๑๕,๐๐๐.- บาท 
 
เหตุผล 
เน่ืองจากรายการดังกลาว มีการเปลี่ยนแปลงขอความและเพ่ิมจํานวนของแบบหลอ
คอนกรีตจากเดิม จํานวน ๓ ตัว เปนแบบหลอคอนกรีต จํานวน ๒ ชุด (๑ ชุด มีแบบ
หลอคอนกรีต จํานวน ๓ ตัว) ทําใหงบประมาณเดิมไมเพียงพอ และเพ่ือใหการ
ปฏิบัติงานมีความคลองตัว เกิดประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองขออนุมัติโอนเพ่ิม
งบประมาณรายการดังกลาว เพ่ือใหสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดตอไป 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการแบบหลอคอนกรีต 

   ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -   รายการที่ ๒  (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม) 
(นายกเทศมนตรี)       โอนลด 

แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบบุคลากร  ประเภท
เงินเดือน(ฝายประจํา) รายการเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
 

งบประมาณต้ังไว ๙๙๘,๓๔๐.- บาท  งบประมาณกอนโอนลด  ๔๐๙,๗๐0.- บาท  
จํานวนเงินที่โอนลด ๗๐,000.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนลด ๓๓๙,๗๐๐.- 
บาท 

 

       โอนเพิ่ม 
แผนงานสาธารณสุข  งานบริหารทั่วไปเก่ียวกับสาธารณสุข  งบลงทุน  ประเภทคา
ครุภัณฑ รายการคาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
 



 ๙ 
 
- เพ่ือจายเปนคาซอมแซมบํารุงรักษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน 
  ยานพาหนะ เครื่องจักรกล 
 

งบประมาณต้ังไว  -  บาท  งบประมาณกอนโอนเพ่ิม - บาท  จํานวนเงินที่โอนเพิ่ม 
เพื่อต้ังจายเปนรายการใหม ๗๐,๐00.- บาท  คงเหลืองบประมาณหลังโอนเพ่ิม 
๗๐,๐๐๐.- บาท 
 

เหตุผล 
เน่ืองจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีครุภัณฑที่อยูในความรับผิดชอบและใชใน
การปฏิบัติงานเพ่ือใหบริการประชาชนในพ้ืนที่ตําบลแมหลาย อาทิเชน รถบรรทุก
ขยะ รถบรรทุก ซึ่งมีอายุการใชงานที่ยาวนาน และมีการซอมแซมอยูบอยครั้ง จึงตอง
มีการบํารุงรักษาและซอมแซมครุภัณฑ ทั้งน้ี กองสาธารสุขและสิ่งแวดลอมได
ตรวจสอบงบประมาณดังกลาว พบวาไมไดต้ังงบประมาณไว จึงจําเปนตองขออนุมัติ
โอนเงินงบประมาณเพ่ือต้ังจายเปนรายการใหมตอไป 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย โอนเงินงบประมาณรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 

มติที่ประชุม  -  มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย  รายการคาบํารุงรกัษาและปรับปรุง 
       ครุภัณฑ  ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสยีง) 

 
๓.๕  ญตัติขออนุมัตใิชจายเงินสะสมของเทศบาลตาํบลแมหลาย ประจําป 
       งบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาล
(ประธานสภาเทศบาล)    ตําบลแมหลาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จํานวน ๑ รายการ ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมี 
       ขอกฎหมายที่ไดกําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 
 
นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
(เลขานุการสภาเทศบาล)    ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 

ขอ ๙๗ องคกรปกครองสวนทองถิ่นอาจใชจายเงินสะสมได โดยไดรับอนุมัติจากสภา
ทองถิ่นภายใตเง่ือนไข ดังตอไปน้ี 
(1) ใหกระทําไดเฉพาะกิจการซึ่งอยูในอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งเปนคาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง 
(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละ
ประเภทตามระเบียบแลว 
(๓) ใหกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวาสามเดือนและ
กันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจําป   เพ่ือเปนคาใชจายกรณีที่มี 



 ๑๐ 
 
สาธารณภัยเกิดขึ้น เมื่อไดกันเงินสะสมสํารองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรและ
คาใชจายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแลว องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาล
นคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมตํ่ากวาสิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตําบล และ
องคการบริหารสวนตําบล ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมตํ่ากวาหาลานบาท 
(๔) เมื่อไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถิ่นตอง
ดําเนินการกอหน้ีผูกพัน ใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหน่ึงปถัดไป หากไม
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนดใหการใชจายเงินสะสมน้ันเปนอันพับไป 
 

กรณีที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกอหน้ีผูกพันไวแลว หากในภายหลังมีการบอก
เลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการจัดหาผูขายหรือผูรับจางรายใหม 
โดยนําเงินที่เหลือเปนสวนหน่ึงของการจัดหาผูขายหรือผูรับจางรายใหม เพ่ือ
ดําเนินงานในสวนที่เหลือได 
 

ทั้งน้ี ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใชจายเงินสะสม โดยคํานึงถึงฐานะการเงินการ
คลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว 

 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรไีดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่กระผม ไดสั่งการให 
(นายกเทศมนตรี)  กองชางดําเนินการสํารวจครุภัณฑมอเตอรไฟฟาของสถานีสูบนํ้าดวยไฟฟา บานบุญ

เจริญ หมูที่ 8 ตําบลแมหลาย ที่ชํารุด/เสื่อมสภาพจากการใชงาน เน่ืองจากมีอายุการ
ใชงานที่ยาวนาน และซอมแซมแลวไมคุมคา เพ่ือเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบล
แมหลาย พิจารณาใชจายเงินสะสมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 น้ัน 

 

       ในการน้ี จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติใชจายเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมหลาย  
       จํานวน ๑ รายการ  โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
       รายการที่ ๑ 

   ครุภัณฑเครื่องสูบนํ้าพรอมติดต้ัง จํานวน 1 เครื่อง  โดยมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน ดังน้ี 
      - มอเตอรไฟฟา ขนาด 160 kw 4-POLE  380 - 420 V  
      - เปนครุภัณฑที่ไมมีกําหนดไวในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑของหนวยงานรัฐ 
                งบประมาณต้ังไว 350,000.- บาท 

 
   เหตุผล 

เน่ืองจากมอเตอรไฟฟาที่ไดรับโอนจากโครงการชลประทานแพร กรมชลประทาน เมื่อวันที่ 
8 มีนาคม 2559 ไดชํารุดเสียหาย/เสื่อมสภาพจากการใชงาน จํานวน 1 เครื่อง 
เน่ืองจากมีอายุการใชงานที่ยาวนาน ประกอบกับเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชผลไดรับ
ความเดือดรอนและประสบปญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร ซึ่งมีผลกระทบทํา
ใหการเจริญเติบโตของพืชผลชะงักและผลผลิตลดลง ขออนุมัติใชจายเงินสะสม เพ่ือ
การจัดซื้อครุภัณฑรายการดังกลาวตอไป 
 

ทั้งน้ี ไดตรวจสอบยอดเงินสะสมของเทศบาลตําบลแมหลาย มีรายละเอียดดังน้ี 



 ๑๑ 
 
เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชได ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖                   ๔๘,๒๐๔,๐๙๓.๕๙   
หัก  เงินสมบทกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                     (๓๕๗,๖๖๓.๗๐) 
     สํารองตามระเบียบฯ 
       ๑. คาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา ๓ เดือน   (๔,๐๐๗,๘๓๒.๐๐) 
       ๒. รอยละ ๑๕ ของงบประมาณรายจายประจําป   (๗,๒๐๐,๐๐๐.๐๐) 
       ๓. เงินสะสมคงเหลือขั้นตํ่าตามระเบียบฯ    (๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐)       (๑๖,๒๐๗,๘๓๒.๐๐) 
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารท่ีนําไปใชไดหลังหักเงินสมบทกองทุนฯ                         ๓๑,๖๓๘,๕๙๗.๘๙ 
     สํารองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ําตามระเบียบฯ 
หัก  เงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบัน     -  
     ถอนคืนเงินรายรับขามปงบประมาณ     - 
     เงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลว ท้ังท่ีไมไดกอหนี้ผูกพันและท่ีกอหนี้  - 
     เงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีไดรับอนุมัติแลวในปปจจุบัน    -          .      .             -           . 
บวก เงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพันแลว       -  
      เงินทุนสํารองเงินสะสมท่ีเหลือจากการอนุมัติหลังจากกอหนี้ผูกพันแลว   - 
      รับคืนเงินรายจาย/รับรายไดขามปงบประมาณตกเปนเงินสะสม        ๓,๙๒๒.๐๐ 
      เงินทุนสํารองเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖           ๒๗,๘๒๗,๔๕๕.๐๖        ๒๗,๘๓๑,๓๗๗.๐๖ 
      คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นําไปใชได ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗       ๕๙,๔๖๙,๙๗๔.๙๕  

      
 ขออนุมัตใิชจายเงนิสะสมครั้งนี ้        350,000.๐๐  บาท 

 
   -  ในการน้ีจึงขอเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาล เพ่ือพิจารณาขออนุมัติใชจายเงิน 

   สะสมของเทศบาลตําบลแมหลาย ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๗ จํานวน ๑ รายการ เปน 
   จํานวนเงิน  ๓๕๐,๐๐๐.- บาท 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดอนุมัติให
เทศบาลตําบลแมหลาย ใชจายเงินสะสมตามรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มตทิีป่ระชุม  -  มีมติอนุมัติใหใชจายเงนิสะสมของเทศบาลตําบลแมหลาย ประจําปงบประมาณ   

   พ.ศ. ๒๕๖๗  เปนคาเครือ่งสบูน้ําพรอมตดิตั้ง จํานวน ๑ เครื่อง  ดวยคะแนนเสยีง   
   จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  กอนจะเขาสูระเบียบวาระถัดไป ขออนุญาตทานสมาชิกรวมประชุมกันตอในชวง
(ประธานสภาเทศบาล)       เวลาบาย และขอเชิญทางคณะผูบริหาร สมาชิกสภาและผูเขารวมประชุมไดพัก 
                                รับประทานอาหารกลางวันรวมกันครับ 
  

             - เวลา ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน - 
 
 
 
 



 ๑๒ 
 
เริ่มประชุมตอในเวลา ๑๓.๐๐ น. 
 

-  ไดเวลาประชุม นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา  เลขานุการสภา  ใหสัญญาณเรียกประชุม  
   นับองคประชุมครบ  จึงเชิญประธานสภาไดดําเนินการประชุม ตามระเบียบวาระ 

             ตอไป 

 
๓.๖  ขอความเห็นชอบในการรบัโอนสินทรพัยทีเ่กดิขึน้จากการดาํเนินโครงการ 

       ตามแผนปฏบิตัิราชการประจําปของจังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ 
       พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบในการรับโอน
(ประธานสภาเทศบาล)    สินทรัพยที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัด 

แพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ – ๒๕๖๙ ซึ่งในเรื่องน้ีน้ันมีขอกฎหมายที่ได
กําหนดไว จึงขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 

 
นางสาวฉววีรรณ จันทรกา -  ขอกฎหมาย ตามหนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ มท 0808.2/ว ๖๗๘๒  
(เลขานุการสภาเทศบาล) ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดพิจารณาแลวมีความเห็นดังน้ี “กรณีขอหารือเกี่ยวกับ
อํานาจของสภาทองถิ่นในการรับเอาพัสดุที่มีผู อุทิศใหเปนกรรมสิทธ์ิแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือใหสิทธ์ิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุ เห็นวา
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๓ บัญญติัวา ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุ 
ในกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติและขอกําหนดใดๆ ของหนวยงาน 

  ของรัฐที่อยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๓ มีเจตนารมณใหยกเลิก
บทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ สําหรับกรณีอ่ืนที่มิไดเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการ
บริหารพัสดุก็ยังคงดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวของตอไป หากขอเท็จจริงปรากฏวา
กรณีที่มีอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธ์ิแกหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือให
สิทธ์ิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลพัสดุน้ัน ถาการกระทําดังกลาว มีเง่ือนไข
หรือมีภาระติดพัน หนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นจะรับเอาพัสดุหรือสิทธิน้ันๆ 
ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากสภาหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่น และ
เปนไปตามระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวของ แตอยางไรก็ดีหลังจากที่ไดรับพัสดุมาแลวจะตอง
ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ ตอไป” 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรไีดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามที่สภาเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี)      แมหลาย ในคราวประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป  
 



 ๑๓ 
 

๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ ในระเบียบวาระการประชุมที่ ๓.๑ เรื่องขอ
ความเห็นชอบในการรับโอนสินทรัพยที่ เ กิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตาม 
หนังสืออําเภอเมืองแพร ที่ พร ๐๑๑๘/ว ๐๘๔๖  ลงวันที่  ๘  ธันวาคม  ๒๕๖๖  
เรื่อง บันทึกความตกลงรับโอนทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และ 
สภาเทศบาลตําบลแมหลาย มีมติเห็นชอบใหโอนทรัพยสินดังกลาว จํานวน ๒ 
รายการ ไดแก 
 

๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๑๑๓๔ – บานแมหลาย
กาซอง หมูที่ ๓ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร  หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว ๖๐๐ เมตร  งบประมาณ ๒,๔๕๘,๐๐๐.- บาท 
 

๒) โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งลําหวยรองเสี้ยวคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดหนา 
๐.๑๕ เมตร  สูงเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร  ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร  งบประมาณ 
๗๘๗,๐๐๐.- บาท 

 
แตเน่ืองจากโครงการดังกลาวยังอยูระหวางการพิจารณาโครงการตามแผนของจังหวัด 
ดังน้ัน เพ่ือใหแผนดําเนินงานดังกลาว เปนไปตามขั้นตอนและไมเกิดผลกระทบตอ
โครงการพัฒนาในพ้ืนที่ ในการน้ีจึงเสนอขอความเห็นชอบตอสภาเทศบาลตําบล  
แมหลาย ในการรับโอนทรัพยสินที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปของจังหวัดแพร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ - ๒๕๖๙ โดยมี
โครงการดังน้ี 
 

รายการที่ ๑ 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๑๑๓๔ – บานแมหลายกา
ซอง หมูที่ ๓ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร  ขนาดกวาง ๖.๐๐ เมตร  
หนา ๐.๑๕ เมตร  ยาว ๖๐๐ เมตร  งบประมาณ ๒,๔๕๘,๐๐๐.- บาท 

 

จึงเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดเห็นชอบให
เทศบาลตําบลแมหลายรับโอนสินทรัพยตามรายการดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมตเิห็นชอบใหเทศบาลตําบลแมหลายรับโอนสินทรัพยฯ โครงการกอสรางถนน 

คอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยก ทล.๑๑๓๔ – บานแมหลายกาซอง หมูที่ ๓ ตําบล
แมหลาย ดวยคะแนนเสียง  จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 
 
 
 



 ๑๔ 
 

๓.๗ ขอความเห็นชอบในการทบทวนและปรบัปรุงการกาํหนดเขตพืน้ทีเ่พื่อการขอ 

          อนุญาตใหตั้งสถานบรกิาร (Zoning) ในเขตพืน้ทีอํ่าเภอเมืองแพร 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ขอเชิญทานนายกเทศมนตรีไดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบครบั 
(ประธานสภาเทศบาล)     
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามหนังสืออําเภอเมืองแพร 
(นายกเทศมนตรี)       ที่ พร ๐๑๑๘/ว ๓๓๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง การดําเนินการตาม     

ขอหารือสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ดวยอําเภอเมืองแพร ไดรับแจงจากจังหวัดแพรวา
ในคราวประชุมสภาผูแทนราษฎรชุดที่ ๒๖ ปที่ ๑ ครั้งที่ ๔ (สมัยสามัญประจําปครั้งที่
สอง) เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรแบบบัญชีรายช่ือ พรรคกาวไกล ขอหารือที่ประชุมในเรื่องที่เก่ียวของกับ
กระทรวงมหาดไทย กรณีประชาชนผูประกอบธุรกิจในพ้ืนที่ของเขตอําเภอเมืองแพร 
จังหวัดแพร ไดรองเรียนมายังพรรคกาวไกล ใหพิจารณาการปรับแกผังเมือง และกรณี
ของสถานบันเทิงหรือสถานบริการที่อยูในพ้ืนที่จังหวัดแพร เน่ืองจากการกําหนด 
Zoning ไปกําหนดที่พ้ืนที่อําเภอเดนชัย จังหวัดแพร แตสถานบันเทิงสวนใหญ      
น้ันอยูในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองแพร  ซึ่งไมสามารถเปดและดําเนินการได  จึงขอให 
กระทรวงมหาดไทยเรงปรับแกผังเมือง ตลอดจนการกําหนด Zoning ในพ้ืนที่ของ
อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ใหสอดคลองกับการกระตุนเศรษฐกิจในปจจุบัน และ 
ขอใหอําเภอเมืองแพรดําเนินการทบทวนและปรับปรุงเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตต้ัง
สถานบริการ (Zoning) ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองแพรและไดนําเขาที่ประชุมหัวหนา
สวนราชการ และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น คณะกรรมการ กบอ.เมืองแพร 
และคณะกรรมการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนที่ฯ ซึ่งที่ประชุม
มีมติไมกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning) ในเขตพ้ืนที่
อําเภอเมืองแพรแตอยางใด และอําเภอเมืองแพรไดรับแจงจากที่ทําการปกครอง
จังหวัดแพร วาไดรับหนังสือจากบริษัท ๙๐ ฮิต จํากัด (สํานักงานใหญ) ลงวันที่ ๑ 
มีนาคม ๒๕๖๗ เพ่ือขอความอนุเคราะหขยายพ้ืนที่ (Zoning) เปดสถานบริการ ใน
อํ า เ ภอ เ มื อ ง แพร  จั ง ห วั ดแพร  โ ด ย ผู ร อ ง มี ห นั ง สื อ ถึ ง รั ฐ มนต รี ว า ก า ร
กระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย เน่ืองจากผูรองเห็นวาพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในทองที่จังหวัดแพร พ.ศ.๒๕๔๖ 
กําหนดพ้ืนที่อนุญาตใหต้ังสถานบริการเฉพาะในเขตพ้ืนที่อําเภอเดนชัย เพียงตองการ
ใหอําเภอเดนชัยไดมีความเจริญและมีเศรษฐกิจดีมากกวาเดิม  มีประชาชนเขามา 
ทองเที่ยว เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจขยายตัวนอกเขตอําเภอเมืองแพร และใหสามารถเทา
เทียมอําเภอเมืองแพรได แตกลับไมเกิดผลสัมฤทธ์ิตามความตองการของจังหวัด และ
ต้ังแตป พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๖๗ พ้ืนที่อําเภอเดนชัย กลับไมมีเศรษฐกิจที่เติบโต ไดด่ัง
ความตองการของผูอนุมัติเขตพ้ืนที่เพ่ือการขออนุญาตใหต้ังสถานบริการแตอยางใด 

     

       ในการน้ี เพ่ือใหการดําเนินการทบทวนและปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการขอ 
อนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning) ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองแพร เปนไปดวย    
ความเรียบรอย และครอบคลุมทุกพ้ืนที่อําเภอเมืองแพร จึงขอใหเทศบาลตําบล และ 
 
 



 ๑๕ 
 
องคการบริหารสวนตําบล นําเรื่องการพิจารณาทบทวนและปรับปรุงการกําหนดเขต 
พ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning) เขาประชุมสภาเพ่ือใหไดมติ
เกี่ยวกับการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการในพ้ืนที่ โดยใหนํา
มาตรา ๕ และมาตรา ๗ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ มาเปนหลักใน
การพิจารณา แลวรายงานผลการประชุมฯ ใหอําเภอทราบ 
 
ในการน้ี จึงขอใหทางสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบในการทบทวนและ
ปรับปรุงการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการขออนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning) ในเขต
พ้ืนที่อําเภอเมืองแพร ตอไป 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
 
นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ โดยความคิดเห็นสวนตัว  
(สมาชิกสภาเทศบาล)  ของกระผม สถานบริการประเภทน้ี การที่จะมาเปดใหบริการ เขาก็จะตองมีการ

สํารวจพ้ืนที่ หาขอมูลประกอบการลงทุนดวยวา หากมาเปดแลวจะมีลูกคาเขาใช 
บริการมากนอยหรือไม อยางในพ้ืนที่ของเรา เมื่อรานไดมาต้ังแลวจะเกิดการพัฒนา
หรือความเจริญแคไหน ตรงน้ีผมขออนุญาตฝากเปนขอเสนอแนะในที่ประชุมได
พิจารณากันครับ 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
 
นายประสิทธ์ิ  อุนศิริ -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขออนุญาตช้ีแจง 
(นิติกรชํานาญการ)     เพ่ิมเติมในเรื่องดังกลาว เน่ืองจากการจัด Zoning ดังกลาว จะใชกับรานหรือสถาน 

บันเทิงที่เขาขายสถานบริการ ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.๒๕๐๙ เทาน้ัน 
โดยในการขออนุญาตจัดต้ังไดน้ัน จะตองขออนุญาตตอทางผูวาราชการจังหวัด แตหาก
เปนเรื่องของการจัดการกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพและเหตุรําคาญ ในสวนน้ี
จะตองมาย่ืนเรื่องขออนุญาตที่เทศบาลของเรา ซึ่งในระเบียบวาระน้ี การขอมติจากสภา
เทศบาลในที่น้ีจะเปนการขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาต
ใหต้ังสถานบริการ (Zoning) ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมืองแพรก็จริง แตจะเปนเฉพาะในสวน
ของพ้ืนที่ตําบลแมหลาย ซึ่งเปนเขตควบคุมเฉพาะพ้ืนที่ของเราเทาน้ัน และอํานาจที่ 
สภาเทศบาลตําบลแมหลายจะใหความเห็นชอบได ดังน้ัน กระผมจึงขอช้ีแจงเพ่ิมเติม
เพียงเทาน้ี ขอบคุณครับ 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ ขอเชิญครับ 
 
 
 



 ๑๖ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ กระผมขอขอบคุณทาน 
(นายกเทศมนตรี)     สท. สมศักด์ิ ที่ใหขอเสนอแนะ และนิติกรชํานาญการที่ไดช้ีแจงเพ่ิมเติมในเรื่องน้ี  

ดังน้ัน ในการขอมติจากสภาจะเปนการขอเสนอเพ่ือพิจราณาใหความเห็นชอบ
เก่ียวกับการกําหนดเขตพ้ืนที่เพ่ือการอนุญาตใหต้ังสถานบริการ (Zoning) ในเขต
พ้ืนที่อําเภอเมืองแพร ซึ่งเปนเฉพาะในพ้ืนที่ตําบลแมหลายเทาน้ัน ตามเขตควบคุม
ตามอํานาจหนาที่ของเทศบาล ในการน้ี กระผมจึงขอเสนอตอสภาเทศบาลไดใหความ
เห็นชอบในเรื่องดังกลาวตอไป 

 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใน
เรื่องดังกลาว ขอไดโปรดยกมือ 

 
มติที่ประชุม  -  มีมต ิ เห็นชอบ  จํานวน  ๘  เสียง 
     ไมเห็นชอบ จํานวน  ๒  เสียง 
    งดออกเสียง จํานวน  ๒  เสียง  (ประธานสภาฯ, รองประธานสภาฯ) 

 
๓.๘ ขอความเห็นชอบในหลักการและแนวทางในการนาํขยะมูลฝอยชุมชนไปใชผลติ 

      กระแสไฟฟา 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดเสนอญัตติขอความเห็นชอบในหลักการ
(ประธานสภาเทศบาล)    และแนวทางในการนําขยะมลูฝอยชุมชนไปใชผลิตกระแสไฟฟา จึงขอเชิญทาน 
       นายกเทศมนตรีไดช้ีแจงรายละเอียดใหทีป่ระชุมไดทราบครับ 
 
นายบรรจง  ยัพวัฒนา -  เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ตามหนังสือเทศบาลตําบล  
(นายกเทศมนตรี)      ปาแมต ที่ พร ๕๓๕๐๕/ว ๖๑๙  ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แจงมติ 
       ที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ ตามที ่

จังหวัดแพร ไดแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการดําเนินโครงการกําจัดขยะมูลฝอยชุมชนดวยการนําไปใชผลิตกระแสไฟฟา 
(MOU) กับเทศบาลตําบลปาแมต นําเขาที่ประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพ่ือขอความเห็นชอบและรายงานใหจังหวัดทราบน้ัน 
 
ทั้งน้ี บันทึกขอตกลงความรวมมือทําขึ้นระหวางเทศบาลตําบลปาแมต กับ เทศบาล
ตําบลแมหลาย มีความประสงคจะสรางความรวมมือในการดําเนินโครงการกําจัดขยะ
มูลฝอยชุมชนดวยการนําไปใชในการผลิตไฟฟาในโครงการผลิตไฟฟาจากขยะชุมชน
ในรูปแบบ Feed-In Tariff (FiT) หรือรูปแบบอ่ืนใดตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
กิจการพลังงาน (กกพ.) (“โครงการ”) เพ่ือใหสามารถดําเนินการกําจัดขยะมูลฝอย
ชุมชนไดอยางถูกสุขลักษณะและมีความย่ังยืน จึงไดทําขอตกลงความรวมมือน้ีขึ้น ซึ่ง
โครงการ ดังกล าว  เปนโครงการที่ มี จุ ดประสงค จะ นําขยะมูลฝอยชุมชน                
ไปใชในการผลิตไฟฟาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกลางจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
 



 ๑๗ 
 
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ และนําเขาเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย เพ่ือขอ
ความเห็นชอบ (โดยมีรายละเอียดบันทึกขอตกลง ตามเอกสารแนบทายวาระการ
ประชุม ที่ไดสงใหทุกทานในที่ประชุมแลว) 
 
ในการน้ี จึงขอใหทางสภาเทศบาลไดพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการและ
แนวทางในการนําขยะมูลฝอยชุมชนไปใชผลิตกระแสไฟฟา ตอไป 
 

นายพีรพงศ  แสงเกง -  ตามที่ทานนายกเทศมนตรีตําบลแมหลายไดช้ีแจงตอที่ประชุมสภาเทศบาล 
(ประธานสภาเทศบาล)    มีสมาชิกทานใด ประสงคจะอภิปรายหรือไมครับ (ปรากฎวาไมมี) 

เมื่อไมมีทานใดจะขออภิปราย ผมขอมติในที่ประชุม หากสมาชิกทานใดเห็นชอบใน
หลักการและแนวทางในการนําขยะมูลฝอยชุมชนไปใชผลิตกระแสไฟฟา ขอไดโปรด   
ยกมอื 

 
มติที่ประชุม  -  มีมตเิห็นชอบในหลักการและแนวทางในการนําขยะมูลฝอยชุมชนไปใชผลิต 
       กระแสไฟฟาดวยคะแนนเสียง จํานวน ๑๑ เสียง (ประธานสภางดออกเสียง) 

 
๓.๙ ญตัตขิอความเหน็ในการอนญุาตเขาทาํประโยชนในเขตปา ตามพระราชบญัญตั ิ
      ปาไม พทุธศกัราช ๒๔๘๔   

นายพีรพงศ แสงเกง -  ดวยนายกเทศมนตรีตําบลแมหลาย ไดเสนอญัตติขอความเห็นตอสภาเทศบาล       
(ประธานสภาเทศบาล)    ในการขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามพระราชบัญญัติปาไม 

   พุทธศักราช ๒๔๘๔ จํานวน ๒ โครงการ ซึ่งในเรื่องน้ีน้ัน ไดมีขอกฎหมายที่ได 
   กําหนดไว จงึขอใหเลขานุการฯ ไดช้ีแจงขอกฎหมายครับ 

 
นางสาวฉวีวรรณ จันทรกา  -  ขอกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  
(เลขานุการสภาเทศบาล) นิยาม มาตรา ๔ (๑) "ปา" หมายความวา ที่ดินที่ยังมิไดมีบุคคลใดไดมาตามกฎหมาย

ที่ดิน  
- ตามคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แหง   
พระราชบัญญัติปาไม พ.ศ. ๒๔๘๔ ทายประกาศกรมปาไม เรื่อง กําหนดแบบคําขอ  
แบบใบอนุญาต และแบบอ่ืน ๆ ตามกฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตทํา 
ประโยชนในเขตปา พ.ศ. ๒๕๕๘ ระบุใหผูมคีวามประสงคจะขออนุญาตเขาทํา 
ประโยชนตองแนบหลักฐานที่แสดงผลการพิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกร  
ปกครองสวนทองถิ่นที่ปาน้ันต้ังอยู ดังน้ัน ในการยื่นคําขออนุญาตเขาทํา 
ประโยชนในเขตปาจึงตองเสนอญัตติเขาสูสภาเทศบาล โดยถือเปนหนาที่อ่ืน 
ตามที่กฎหมายบัญญัติใหเปนหนาที่ของเทศบาล ตามมาตรา ๕๐ วรรคหน่ึง (๙)  
แหง พ.ร.บ. เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งญตัติ 
เกี่ยวกับกิจการสภาเทศบาลสามารถเสนอไดโดยนายกเทศมนตรี เพ่ือดําเนินการให 
เปนไปตามอํานาจหนาทีข่องตนและสมาชิกสภาเทศบาลในกจิการที่เกี่ยวของกับอํานาจ 
หนาที่ของสภาเทศบาล 
-  กฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตทําประโยชนในเขตปา พ.ศ. ๒๕๕๘  
ขอ ๕ การขออนุญาตทําประโยชนในเขตปา ใหยื่นคําขอที่สํานักจัดการทรัพยากร   



 ๑๘ 
 
ปาไมทองที่ ตามแบบคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปาไม ตามมาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔  (แบบ ป.๘๔-๑) โดยเอกสารหลักฐานที่
ตองยื่น  คือ หลักฐานทีแ่สดงผลการพิจารณาใหความเห็นจากสภาองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่ปาน้ันต้ังอยู  
 
ทั้งน้ี โครงการทั้ง ๒ โครงการ ถือเปนการทาํประโยชนในเขตปาในพ้ืนที่ตําบล 
แมหลาย ที่เขาขายตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 
 

นายพีรพงศ แสงเกง        -  เชิญนายกเทศมนตรีไดช้ีแจงรายละเอียดใหที่ประชุมไดทราบ 
(ประธานสภาเทศบาล) 
 

นายบรรจง  ยัพวัฒนา     - เรียนทานประธานสภาฯ ที่เคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ ดวยเทศบาลตําบล 
(นายกเทศมนตรี) แมหลาย ไดเสนอโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดแพร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗-๒๕๖๙ จํานวน ๒ โครงการ เพ่ือพัฒนาทองถิ่นและแกไข
ปญหาความเดือดรอนใหแกประชาชน ไดแก 

 
 

๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล.๑๑๓๔ – บานแมหลาย
กาซอง หมูที่ ๓ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท 
 
 

๒) โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งลําหวยรองเสี้ยวคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดหนา 
๐.๑๕ เมตร สงูเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๘๗,๐๐๐ บาท  
 

ทั้งน้ี ทั้ง ๒ โครงการดังกลาวจะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช 
๒๔๘๔ มาตรา ๕๔   เพ่ือปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ ขอกฎหมายที่ระบุไวดังกลาว
ขางตน จึงนําเรียนตอที่ประชุมสภา เพ่ือพิจารณาใหความเห็นตอไปครับ 
 

นายพีรพงศ แสงเกง       -  ตามที่นายกเทศมนตรีไดนําเรียนช้ีแจงตอที่สภา กระผมจึงขอความเห็นจาก 
(ประธานสภาเทศบาล) สภาในการเขาใชประโยชนในเขตปาตามพระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ 

มาตรา ๕๔   ทั้ง ๒ โครงการ ขอเชิญที่ประชุมครับ 
 
มตทิีป่ระชุม                - ทีป่ระชุมไดมีการอภปิรายกนัพอสมควร และไดมีมติใหความเหน็ ใหเทศบาล

ตําบลแมหลายทาํประโยชนในเขตปา จํานวน ๒ โครงการ ไดแก     

๑) โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหลก็ สายแยก ทล.๑๑๓๔ – บานแมหลาย
กาซอง หมูที่ ๓ ตําบลแมหลาย อําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร ขนาดกวาง ๖.๐๐ 
เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร งบประมาณ ๒,๔๕๘,๐๐๐ บาท 
 

๒) โครงการกอสรางพนังปองกันตลิ่งลําหวยรองเสี้ยวคอนกรีตเสริมเหลก็ ขนาดหนา 
๐.๑๕ เมตร สงูเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร งบประมาณ ๗๘๗,๐๐๐ บาท  
 

 - โดยใหย่ืนคําขออนุญาตเขาทําประโยชนในเขตปา ตามมาตรา ๕๔ แหง
พระราชบัญญัติปาไม พุทธศักราช ๒๔๘๔ ตอไป 

 



 ๑๙ 
 
ระเบยีบวาระที่  ๔ เรื่องอ่ืนๆ 
นายพีรพงศ  แสงเกง -  ในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี มีทานใดจะเสนอเรื่องใดตอที่ประชุมบาง ขอเชิญครับ 
(ประธานสภาเทศบาล)       (ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอ) 
       หากไมมีทานใดเสนอในระเบียบวาระอ่ืนๆ น้ี ดังน้ัน ผมขอขอบคุณทางคณะผูบริหาร  

สมาชิกสภาเทศบาล  ตลอดจนแขกผูมีเกียรติทุกทานที่เขารวมในการประชุมครั้งน้ี 
บัดน้ีไดเวลาอันสมควรแลว ผมขอปดการประชุม ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  ๑๔.๓๐ น. 

 
     
   (ลงช่ือ)              ผูบันทึกรายงานการประชุม 
            (นางสาวฉวีวรรณ  จันทรกา) 
             หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
                         เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

(ลงช่ือ)                    ผูตรวจรายงานการประชุม 
               (นายพีรพงศ  แสงเกง) 

                        ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๐ 
 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

สมัยสามญั  สมัยที่ ๒  ประจาํป ๒๕๖๗  เรยีบรอยแลว 
 
 

              (ลงช่ือ)                            ประธานกรรมการฯ 
                              (นายอัครภพ  ถิ่นถา) 
   สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 
 
 

            (ลงช่ือ)             กรรมการฯ 
                 (นายสมศักด์ิ  อภัยกาวี) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
 

 
 

(ลงช่ือ)                 กรรมการ/เลขานุการฯ 
                    (นางกัญญา  พูลผล) 

 สมาชิกสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
  
 
 
 

สภาเทศบาลตําบลแมหลาย ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 
สมัยสามญั  สมัยที่ ๒  ประจาํป ๒๕๖๗  เรยีบรอยแลว 

 

เมื่อวันที่............................................................. 
 
 

(นายพีรพงศ  แสงเกง) 
ประธานสภาเทศบาลตําบลแมหลาย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


